



คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

Constitution Drafting Commission (CDC)

ฉบับที่ ๑๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ และวันศุกร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมงบประมาณ

นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ขอนำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในการประชุมครั้งที่ ๑๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๘ วันศุกร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ดังนี้

เรื่องที่หนึ่ง พิจารณาเรื่อง “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” (ต่อเนื่อง) (พิจารณาเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘)

ที่ประชุมได้พิจารณาหลักการสำคัญเกี่ยวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในประเด็นเกี่ยวกับที่มา องค์ประกอบ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. แนวทางการสรรหาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

มุ่งเน้นหลักประกันความเป็นอิสระในการคัดเลือกองค์กรอิสระ จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ อาทิ ประธานศาลฎีกา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตุลาการศาลปกครองสูงสุดซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าคณะ และบุคคลซึ่งองค์กรอิสระรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นกลาง ไม่เคยสังกัดพรรคการเมืองหรือเป็นผู้มีตำแหน่งหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองใดมาก่อน และไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการในองค์กรอิสระใด เป็นต้น ทั้งนี้ ในการสรรหาให้ทำได้ทั้งเปิดรับสมัครและสืบหาคนดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนด

๒. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๒.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เห็นควรให้ร่างบทบัญญัติในส่วนนี้มีการปรับปรุงองค์ประกอบโดยเพิ่มจำนวนเป็น ๗ - ๙ คน ซึ่งต้องทำงานเป็นคณะ สำหรับในส่วนคุณสมบัติเห็นควรเพิ่มความกล้าหาญของ กกต. ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้การเลือกตั้งมีความเป็นอิสระและปราศจากการทุจริต นอกจากนี้ ให้คงอำนาจหน้าที่ของ กกต. ไว้ตามเดิม แต่เพิ่มหลักการให้ กกต. สามารถสั่งให้เลือกตั้งใหม่ได้ภายใน ๑ เดือน แล้วจึงประกาศผล แต่หลังจากประกาศผลแล้วให้ กกต. ยังสามารถสั่งให้เลือกตั้งใหม่ได้ แต่ต้องทำให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ ปี ในกรณีที่เห็นว่าผู้สมัครรายใดสมควรถูกเพิกถอนสิทธิ ให้ยื่นต่อศาลโดยเร็วพร้อมหลักฐาน หากศาลเห็นว่าหลักฐานพอสมควรทำให้เชื่อได้ว่าการทุจริต ให้ศาลสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ป้องกันการทุจริตเลือกตั้งได้ทันกาล

๒.๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เห็นควรให้ใช้แนวทางการร่างบทบัญญัติในส่วนนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๒.๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เห็นควรให้ร่างบทบัญญัติในส่วนนี้โดยปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. ให้ทำหน้าที่ในเรื่องที่มีความสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดลำดับการทำงานโดยให้หน้าที่การตรวจสอบการเมืองต้องมาก่อนและใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่ยาวนาน ประกอบกับในการปฏิบัติหน้าที่ของ ป.ป.ช. ควรมีอำนาจเฉพาะตัวในการดำเนินการได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เห็นควรให้ร่างบทบัญญัติในส่วนนี้โดยปรับปรุงการทำงานของ คตง. และ สตง. ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างบูรณาการ

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไปพิจารณายกร่างบทบัญญัติเพื่อเสนอที่ประชุมต่อไป โดยในการพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ สามารถนำกลับมาพิจารณาทบทวนได้อีกตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีความชัดเจนแล้วโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะรายงานให้ทราบต่อไป

เรื่องที่สอง พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ (ต่อเนื่อง) (พิจารณาเมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘)

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเป็นร่างที่คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาความในหมวด .. นโยบายแห่งรัฐ (ต่อเนื่อง) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. บทบัญญัติที่เป็นแนวทางให้รัฐพึงปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในเกียรติภูมิ อุดมการณ์ และผลประโยชน์ของชาติ และมีจิตสำนึกในหน้าที่และรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวม รวมถึงการป้องกันและจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ให้นำความมาตรานี้ไปไว้ในหมวดคณะรัฐมนตรี)

๒. บทบัญญัติที่เป็นแนวทางให้รัฐพึงจัดและส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษา โดยมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

๓. บทบัญญัติที่กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ และพึงส่งเสริมให้มีพัฒนานวัตกรรมในทุกภาคส่วน

๔. บทบัญญัติที่กำหนดให้รัฐพึงอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ

๕. บทบัญญัติที่กำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ให้นำความมาตรานี้ไปไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐ)

เรื่องอื่น ๆ

กำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

จัดทำและเผยแพร่โดย
ฝ่ายเลขานุการโฆษณกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖
สามารถดาวน์โหลดเอกสารการแถลงข่าวได้ที่เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

<http://www.parliament.go.th>

